

ที่นี้ดอยแ่งม

ปีที่ 2 ปักษ์แรก วันที่ 15 มกราคม 2546

พบกันในรอบแรกของปี พ.ศ.2546 หรือปี 2003 ค่ะปีเก่าผ่านไปแล้วเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ ตั้งใจทำงานและเริ่มต้นทำในสิ่งที่ดีต่อไปค่ะ ที่นี้ดอยแ่งมฉบับนี้มีข่าวมารายงานให้ทุกท่านได้ทราบดังนี้ค่ะ

ย้อนไปช่วงงาน “แม่ฟ้าหลวงนิทรรศศ’45” กันก่อนนะคะ เพราะงานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และผลปรากฏว่ามีผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมากถึง 25,000 คน ตลอด 3 วัน (11-13 ธันวาคม 2545) อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ และคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต่างรู้สึกปลาบปลื้มใจ และหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง นอกจากนี้ท่านอธิการบดี ยังบอกด้วยว่าครั้งต่อไปจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อเป็นการจุดประกายการเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้ครูอาจารย์ในเขตภาคเหนือ มีการพัฒนาทักษะในด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนสู่เป้าหมายที่ต้องการเพื่อให้มีคุณภาพต่อไป

และเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 ที่ผ่านมามีเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และถือโอกาสชมงาน “แม่ฟ้าหลวงนิทรรศศ’45” ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนชมการสาธิตการชงชาแบบจีน การรำไทเก๊ก แล้วยังได้ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2545 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2545 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 25 มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ การเตรียมการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 2 โครงการจัดตั้งสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ

25 ธันวาคม 2545 อธิการบดี 3 สถาบันใหญ่ในเชียงราย ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันสร้าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย เรื่อง “การศึกษา” ในการสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งทาง เศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี การประชุมดังกล่าวทำนอกรอผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงรายนายสุกิจจา กรุณานนท์ และนายสามารถ แก้วมีชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด เชียงราย ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

โทณณนิตย

ข่าวดีค่ะ! เปิดรับสมัครนักศึกษา MBA. รุ่นที่ 2 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์-11 เมษายน 2546 ใบสมัครชุด ละ 100 บาท ที่ส่วนบริการการศึกษา อาคาร C1 ส่วนประชาสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานธุรกิจ จังหวัดลำปาง สำนักงานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA อาคาร C1 ร้าน ITD พลาซ่า | ร้านหนังสือนายอินทร์ ร้านหนังสือสุรวงศ์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร้านหนังสือดวงกมล จังหวัด เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ค่ะ โทร 0-5391-7034 รวมถึง การ เปิดรับสมัครนักเรียนโควตาใน 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการ ศึกษา 2546 โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะประกาศรายชื่อและส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2546 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2546 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546

และเมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม ที่ผ่านมา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยด้วยการรับรางวัลรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมอินเทอร์เน็ตคำบลิตเด่น ในโครงการ “เรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน” ณ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (แบบนี้ขอปรบมือให้ดัง ๆ ค่ะ)

ส่วนการอบรมภาษาจีนที่ถูกถามกันมากเหลือเกินว่าเมื่อไหร่จะเปิดสอนสักที คราวนี้ต้องไม่พลาดนะคะ เพราะเปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น สำหรับบุคคลทั่วไปแล้ว สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2546 มี 2 เทอม/48 ชม. ผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ค่ะ

ส่วนที่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน HOT จริงๆ เพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. ที่ผ่านมา ได้มีคณะนักแสดง จากงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง จำนวน 100 คน ได้ขอเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษา และวัฒนธรรมจีน (นักแสดงจากจีน ลาวและพม่า) มีเสียงชมไม่ขาดว่าสวยงามเหมือนอยู่ในเมืองจีน

สุดท้ายขอส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาจาก มฟล. ทุกคนด้วยค่ะ ในการแข่งขันกีฬาศรีปทุมเกมส์ ผู้เต็มที่นะคะ!!!

ฉบับหน้าพบกันใหม่ค่ะ

